

**ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้สูงอายุ
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๑ คน มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน
๑๖ ชมรม โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟมีจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๔๔ คน แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมีอายุมากกว่า ๗๐ ปี
และไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้มากนัก ทำให้การร่วมกลุ่มทำกิจกรรมทำได้ยากมีผู้สูงอายุเข้า
มาร่วมกิจกรรมน้อยมีประมาณ ๑๐ คน ที่ออกมาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้ กิจกรรมส่วนใหญ่ทำร่วมกับชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่อายุมากไม่สามารถดำเนินการ
เองได้ กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้สูงอายุ
 เป็นต้น

๒. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูสี่

กิจกรรมการร่วมกลุ่มส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมการออกกำลังกายรำไม้พลอง โทเก็ก รำพัด มวยไทย การ
ฟ้อนเล็บ เป็นต้น ซึ่งจะมีการร่วมกลุ่มที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเช้า และที่สนามกีฬาจังหวัดลำพูนในช่วง
เย็น กิจกรรมวัดความดันโลหิต ตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นในวันรับเบี้ยผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนทุกเดือนและตาม
งานบุญต่างๆภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ กิจกรรมรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป การเยี่ยมไข้ การระดมทุนได้รับมาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และยังได้รับเชิญ
จาก อ.ลี ในการร่วมแสดงการออกกำลังกาย ๒ ครั้ง ร่วมกิจกรรมสะพานบุญที่ อ.สันป่าตอง ส่วนที่ตถกรรม
ฝีมืออาทิเช่นการถักเสื่อ ปลูกหมอน การทำกรวยดอกไม้ เป็นต้น

๓. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนช่างฆ้อง

มีจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน ๒๔ คน กิจกรรมที่ทางผู้สูงอายุในชุมชนการรวมกลุ่ม
ทำร่วมกันอาทิเช่น การฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการออกกำลังกายรำไม้
พลอง เปตองร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนสันป่าปางหลวง ทุกวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมอุปกรณ์
ไทยทานในพิธีต่างๆทางศาสนา กิจกรรมการทำกรวยดอกไม้ หมากสุ่ม หมากเบ็ง ควักหมากจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ การทำขนมไทย การร่วมกันทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อาทิเช่น การรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปีใหม่
เมืองผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป เป็นต้น งบประมาณไม่ได้มีการระดมทุนใดๆ ส่วนใหญ่มาร่วมกันด้วยจิต
อาสา

๔. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองเส้ง

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองเส้งมีการดำเนินกิจกรรมโดยให้สมาชิกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนที่ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกด้วยการนำพวงหรีด
ร่วมงานขาว-ดำ มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.ในชุมชนเมื่อมีการรับเบี้ยยังชีพและงานขาว-ดำใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนในกิจกรรมวันพระ

๕. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนศรีบุญเรือง

ชุมชนศรีบุญเรืองเป็นชุมชนใจกลางเมือง มีสถานที่ราชการต่างๆในชุมชนมากมาย เช่น ศาลากลางจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดลำพูน มีศูนย์นันทนาการฟิตเนส มีศาลเจ้าแม่จามเทวี แต่กิจกรรมการร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนทำได้ยากเนื่องจากลูกหลานของผู้สูงอายุในชุมชนมักไม่ค่อยให้ออกมาทำกิจกรรมเนื่องจากกลัวเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรกับผู้สูงอายุ ทำให้ไม่มีการรวมกลุ่มกันนอกจากมีกิจกรรมบุญของทางชุมชนเท่านั้น

๖. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนท่าข้าม-บ้านฮ่อม

ชมรมมีการจัดตั้งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สมาชิกเริ่มแรก ๖๕ คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐๐ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๒๙ คน เพศหญิง ๗๑ คน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นและสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้สูงอายุ ทางชมรมมีการระดมทุนจากคนในชุมชน ได้รับการสนับสนุนการจากทุนต่างๆในชุมชน อาทิเช่น กลุ่มสัจจะ กองทุนออมทรัพย์ วัดพระธาตุศรีบุญชัย เป็นต้น งบประมาณของชมรมฯ มีประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ อาทิเช่น การเยี่ยมไข้ผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญงานขาว-ดำ กิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น และนอกจากนี้ทางชมรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กอีกด้วย

๗. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชัยมงคล

เป็นชุมชนที่มีร้านค้า เป็นเขตย่านพาณิชย์ บุตรหลานส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะมักไม่ค่อยให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเนื่องจากกลัวเกิดอุบัติเหตุ เดิมมีสมาชิกจำนวนประมาณ ๑๐ คน มีงบประมาณของชมรมที่คงที่อยู่จำนวน ๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้นำเงินมาดำเนินการกิจกรรมใดๆ เนื่องจากยังไม่มี การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคนใหม่ รวมทั้งยังไม่มีกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพใดๆที่ดำเนินการภายในชุมชน นอกเหนือจากที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

๘. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสวนดอก

ได้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒ มีกิจกรรมคือคณะกรรมการจะมีการประชุมกันทุกเดือนร่วมกับชุมชน มีกิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมฯ ดำเนินการ อาทิเช่น การรวมกลุ่มช่วยการเตรียมของงานขาว-ดำ กิจกรรมประเพณีดำหัวสมาชิกที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ดำหัวเจ้าอาวาส ขนทรายเข้าวัด ร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆ การช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยนอนรพ./เสียชีวิต การร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น ส่วนการระดมทุนของชมรมฯ ได้มาจากสมาชิก มีทุนของชมรมฯประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท การสนับสนุนจากกองทุนต่างๆในชุมชน การร่วมทำบุญจากงานขาวดำ การจัดจำหน่ายแหวน น้ยาล้างจาน การทอดผ้าป่าเข้าชมรมฯ

๙. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันดอนรวม

ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ สถานที่ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชมรมฯใช้อาคารอเนกประสงค์ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งดำเนินการทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน มีระเบียบข้อบังคับของชมรม มีแผนการปฏิบัติงานมีกิจกรรมที่ดำเนินการของชมรมฯ ครอบคลุมทุกด้าน อาทิเช่นการฟังธรรมะบรรยาย การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การเยี่ยมเยียนสมาชิกเมื่อเจ็บป่วย/เสียชีวิต ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ การสงเคราะห์สมาชิกเรื่องทุนการศึกษา มอบผ้าห่ม มีกิจกรรมการออกกำลังกายรำไม้พลองเปิดทอง เป็นประจำทุกเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพาสมาชิกชมรมฯ ร่วมทัศนศึกษาจังหวัดใกล้เคียง มีการระดมทุนโดยการสนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ จากตู้บริจาคในวันทำกิจกรรม การทอดผ้าป่า และมีชมรมผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆ มาขอศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนมหาวัน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนมหาวันมีสมาชิกจำนวน ๒๑๐ คน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดความสามัคคี มีเวทีพบปะสังสรรค์ มีการทำบุญร่วมกันในการช่วยงานบุญต่างๆ ทางชมรมฯได้จัดทำสมุดบัญชีไว้ประกอบด้วยบัญชีดอกไม้จันทน์ บัญชีบำรุงสมาชิกชมรม และบัญชีบริจาคในวิหาร ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ได้แก่การรวมกลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ไม้เสียบแบงค์ ควักหมากจากเศษวัสดุ กรวยดอกไม้ เป็นต้น จะมีการจัดประชุมใหญ่ปีละ ๑ ครั้ง เก็บค่าบำรุงปีละ

๑๐๐ บาท มีการแจกของที่ระลึกประจำปี มีกิจกรรมเยี่ยมไข้ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมในชุมชน เช่น งานศพ กิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนจัด พาผู้สูงอายุทำบุญ ๙ วัดในต่างจังหวัดโดยเก็บค่าเดินทางคนละ ๔๐๐ - ๕๐๐ บาทต่อปี

๑๑. ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่า-ท่านาง

กิจกรรมที่ทางชมรมฯ ดำเนินการส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ พบปะสังสรรค์ในวันรับเบียร์ยังชีพ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.จัดผ้าป่าประจำปี กิจกรรมรดน้ำคำหัวสมาชิกชมรมฯในชุมชนทุกปี งานข่าว-คำผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันเตรียมข้าวของในการประกอบพิธี และมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกในชมรม อันประกอบด้วย การทำดอกไม้แห้ง พวงหรีด กรวยดอกไม้(จำหน่ายในเทศกาลลอยกระทง แปะตเป็ง) ฉัตรกระดาษ ทำพวงกุญแจ พับกระดาษใบหอย กระเป๋า EM(จำหน่ายถนนคนเดิน)

๑๒. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวยมีการจัดตั้งกรรมการที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มอายุ มีการระดมทุนจากการจัดตั้งพานบริจาคนในวันพระ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำในวันจันทร์แรกของทุกเดือน อาทิเช่น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อาทิเช่นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน การนวดด้วยตนเองเพื่อสุขภาพ การดูแลป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรดน้ำคำหัวสมาชิกในชมรมฯ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันแม่ การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น

๑๓. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจามเทวี

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจามเทวีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให้ระหว่างปี ทำให้การดำเนินการบางอย่างยังไม่ต่อเนื่อง แต่กิจกรรมที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาเน้นการจัดกิจกรรมทางด้านสมุนไพร รวมกลุ่มทำสมุนไพรต่างๆ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนวดประคบให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันสำคัญทางศาสนาจะมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดค่าความดันโลหิต เป็นต้น จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อนำเงินมาใช้ดำเนินการกิจกรรมในชุมชน

๑๔. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไก่อแก้ว

การรวมกลุ่มกันของสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากแหล่งใด แต่มีการระดมทุนในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งๆ กิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องได้แก่การรวมกลุ่มออกกำลังกายฟิตร่วมกันที่บริเวณลานหน้าวัดเป็นประจำทุกวันช่วงเย็น และร่วมกิจกรรมกับทางวัดในประเพณีต่างๆ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง

๑๕. ชมรมผู้สูงอายุสันป่ายางหลวง

ชมรมผู้สูงอายุสันป่ายางหลวงใช้วัดเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ มีการระดมทุนโดยเก็บจากสมาชิกคน ๓๐ บาทต่อปี ทอดผ้าป่านำเงินเข้าชมรมฯ และจากตู้รับบริจาคภายในวัด รวмыอดเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ดำเนินการอาทิเช่น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยวิทยากรในชุมชน และกองการแพทย์ มีกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ(รำไม้พลอง เปตอง ปั่นจักรยาน) กิจกรรมรดน้ำคำหัวเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง กิจกรรมในวันพระ ประเพณีรดน้ำคำหัวครูบาสังฆะ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง มีการเยี่ยมบ้าน มีกิจกรรมการเยี่ยมไข้สมาชิกที่เจ็บป่วย ร่วมกิจกรรมในวันแม่ เป็นต้น

๑๖. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

ชมรมมีการจัดตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๘๕๘ คน มีการจัดตั้งกรรมการที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มอายุ มีสถานที่ในการรวมกลุ่มกัน ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน มีการระดมทุนจากสมาชิกรายปี ปีละ ๓๐ บาท การตั้งตู้รับบริจาคในวัดมหาวันและวัดพระธาตุทริภุญชัย ส่วนกิจกรรมที่ทางชมรมฯดำเนินการเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน กิจกรรมอาทิเช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.เทศบาลเมืองลำพูน การ

ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยสมาชิกกลุ่มลีลาศของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน การฟังธรรมะ
บรรยาย การได้รับความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาสมาชิกผู้สูงอายุทัศน
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนให้สมาชิกร่วมแสดงความสามารถในกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก
อาทิเช่นการฟ้อนเล็บ การแสดงลีลาศ และยังสนับสนุนให้กลุ่มลีลาศและกลุ่มร้องเพลงได้จัดกิจกรรมเป็น
ประจำในทุกวันอังคาร

มีจำนวน ๒ ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนพระคงฤาษีและชมรมผู้สูงอายุสันป่าายางหนอง
ที่ไม่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ที่หมดวาระ และในปีที่ผ่านมา
ไม่มีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

จากการจัดโครงการพบว่ามีชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่เข้าร่วมนำเสนอผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด ๑๖ ชมรม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙ ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ลำพูน และจากการประเมินชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามแบบประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
๑๘ ชมรม พบมีจำนวน ๑๓ ชมรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ ของชมรม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๑ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๒๒,๕๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง

๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ

๒,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาววิจิตรา มณีขัติย์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพแสดงกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน



ภาพแสดงกิจกรรมการเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปี ๒๕๕๙



ภาพแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนจัดทำเพื่อการระดมทุนในชุมชน